



สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

13 ถนนพิจัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร 0-2669-3254-63 โทรสาร 0-2241-1013, 0-2241-3634

CO-OPERATIVE LEAGUE OF THAILAND

13 PICHAI RD., THANONNAKORNCHAI SRI DUSIT BANGKOK 10300 TEL. +66(0)2669-3254-63 FAX. +66(0)2241-1013, 2241-3634

ที่ สสท.0103/148

17 สิงหาคม 2566

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วม โครงการครบวงจรกิจสหกรณ์อาสา

เรียน ประธานสหกรณ์ทุกประเภท

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการครบวงจรกิจสหกรณ์อาสา

ด้วยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้ขอรับทราบข้อมูลผลการดำเนินงานของสหกรณ์ทุกประเภท กับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อตรวจสอบและวางแผนการช่วยเหลือสหกรณ์ในด้านต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งปัจจุบัน พบว่าสหกรณ์หลายแห่ง ปิดบัญชีไม่ได้ มากกว่า 2 ปี จากหลากหลายสาเหตุ จึงควรริบดำเนินการช่วยเหลือโดยเร่งด่วน โดยริเริ่มให้มีโครงการครบวงจรกิจสหกรณ์อาสา ขึ้น มีวัตถุประสงค์ : 1) เพื่อให้บุคลากรของสหกรณ์มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี และสามารถจัดทำงบการเงินได้ด้วยตนเอง 2) เพื่อให้สหกรณ์สามารถปิดบัญชีประจำปีได้ตามที่กฎหมายกำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้าย

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการครบวงจรกิจอาสา มายังสหกรณ์ให้ได้รับทราบ หากท่านสนใจให้คณะกรรมาธิการบัญชีสหกรณ์อาสา เข้าให้การช่วยเหลือสอนแนะนำการจัดทำบัญชีให้กับบุคลากรของท่าน โปรดแจ้งความจำนงผ่านระบบแสดกนคิวอาร์โค้ด ที่แนบมานี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปณัฐวิษณุ มุ่งสมัครศรีกุล)

ผู้อำนวยการ

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผู้ประสานงาน : นางสาวพัชรี วิชัยดิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายบัญชี สันนิบาตสหกรณ์ฯ

มือถือ 0896685697 โทร 02-6693254-63 ต่อ 1029



โครงการ อนุรักษ์ชีสहरณ์อาสา

คำนิยาม อนุรักษ์ชีสहरณ์อาสา หมายถึง อาสาสมัครผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการบัญชี ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ไปดำเนินการเป็นพี่เลี้ยง ผู้สอนแนะนำการบันทึกรายการทางบัญชี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านการบัญชี ตลอดจนเป็นผู้ตรวจสอบกิจการให้สหกรณ์

กิจกรรม

1.1 อนุรักษ์ชีสहरณ์อาสาสำหรับฝ่ายจัดการ

จากสถิติของจำนวนสหกรณ์ พบว่ามีสหกรณ์ขนาดเล็ก อยู่จำนวนมาก และส่วนใหญ่มีข้อจำกัดด้านทุนดำเนินงาน และขาดบุคลากรที่มีความรู้ด้านบัญชี จึงทำให้สหกรณ์ประสบปัญหาไม่สามารถปิดบัญชีได้ตามที่กฎหมายกำหนด สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเล็งเห็นปัญหาดังกล่าวจึงมีโครงการอนุรักษ์ชีสहरณ์อาสาขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือสหกรณ์ที่ประสบปัญหาดังกล่าว

วัตถุประสงค์ ของโครงการ เพื่อให้สหกรณ์สามารถปิดบัญชีประจำปีได้ตามที่กฎหมายกำหนด, เพื่อให้บุคลากรทางบัญชีของสหกรณ์ มีความรู้ ความสามารถในการบันทึกรายการทางบัญชี และการจัดทำงบการเงินได้, เพื่อให้สหกรณ์สามารถใช้ข้อมูลทางบัญชีมาช่วยในการบริหารและการตัดสินใจช่วยป้องกันการทุจริตและการสูญหายของสินทรัพย์

- รูปแบบกิจกรรม 1. อนุรักษ์ชีสहरณ์อาสาเป็นพี่เลี้ยงสอนน้องทำบัญชี/จัดทำงบการเงิน
2. อนุรักษ์ชีสहरณ์อาสาจัดการงานบัญชีให้กับสหกรณ์

1.2 อนุรักษ์ชีสहरณ์อาสา เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ

โครงการอนุรักษ์ชีสहरณ์อาสาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ให้กับสหกรณ์ขนาดเล็กหรือสหกรณ์ที่ร้องขอ ที่ไม่สามารถดำเนินการจัดหาผู้ตรวจสอบกิจการ มาทำหน้าที่ให้กับสหกรณ์ได้ เพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าและการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ให้ดีขึ้น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้สหกรณ์ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ หรือคำแนะนำของทางราชการ รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุม หรือคำสั่งของสหกรณ์ ช่วยลดปัญหาความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกและสหกรณ์

วัตถุประสงค์ ของโครงการ เพื่อรับเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ให้กับสหกรณ์ที่มีความประสงค์ , เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมาย, เพื่อให้ความช่วยเหลือสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการงานในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ , เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตและการสูญหายของสินทรัพย์

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. สหกรณ์สามารถปิดบัญชีประจำปีได้ตามที่กฎหมายกำหนด
2. บุคลากรทางบัญชีของสหกรณ์ มีความรู้ ความสามารถในการบันทึกรายการทางบัญชี และการจัดทำงบการเงินได้เป็นผลสำเร็จ
3. สหกรณ์สามารถนำข้อมูลทางบัญชีมาช่วยในการบริหารและการตัดสินใจ ช่วยป้องกันการทุจริตและการสูญหายของสินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
